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Orkumál Orkuveitan gefur nýjum vinnsluaðferðum í jarðvarmanýtingu undir fótinn í Hellisheiðarvirkjunum

Nýting jardhitasvæda ekki sjálfbær
Orkuveitan þarf annað- 
hvort ad bída nýrri upp- 
lýsinga um háhitasvaeðið 
Hellisheiðl eða taka upp 
svokallaða ágenqa nýtinqar- 
stefnu ætli hún að standa 
við fyrirætlanir sínar.

VIÐAR ÞORSTEINSSON 
vld«r«>vb.ls

I frummatsskýrslum Oricuveitu 
Reykjavíkur vegna fyrirhugaðra 
Bitru- og Hverahlíðarviricjana 
kemur fram að vinnslan gengur 
hraðar á varma- og massaforða 
svasðisins en náttúruleg endumýj- 
un annar, og er vinnslusteftian því 
sögð „ágeng.“

Eiríkur Hjálmarsson, upp- 
lýsingafulltrúi Orkuveitunnar 
segir það ekki stefhu hennar að 
stunda slíka vinnslustefnu, og 
er það í samræmi við það sem 
hefur tiðkast hjá öðrum íslensk- 
um orkufyiártœkjum. Túlka má 
ágenga vinnslustefnu sem sjálf- 
bæra til langs tíma sé viikjunar- 
svæðum gefin hvíld, en í úttekt 
Qallar Viðskiptablaðið um ólfk 
vinnslumynstur jarðhitasvsða.

Af niðuntöðum frummats- 
skýrslunnar að dæma, sem stang- 
ast á við ummæli upplýsingafull- 
trúa OR um aðágengvinnslustehia 
standi ekki til, virðist óljóst hvort 
Orkuveitan getur staðið við fyr- 
irheit um orkuöflun sem nemur 
135 og 90 MW af hvorri virkjun

til fyrirhugaðs áhrers Norðuráls í 
Helguvík. Fyrírvarar um orkuöfl- 
un eru í samingum OR og Norð- 
uráls.

Eiríkur segir að Orkuveit- 
an myndi minnka virkjanirn- 
ar á Hellisheiði, væri það nauð- 
sjmlegt til að tryggja sjálfbæmi 
þeirra. „Frummatsskýrslan seg- 
ir að virkjunin yrði ágeng, mið- 
að við þessar upplýsingar og 
stsrstu áform. En það eru ekki 
bara áfbrm um virkjun sem geta 
breyst, upplýsingarnar geta líka 
breyst," segir hann.

„Stefnan er ágeng á meðan við 
vitum ekki meira," segir Grím- 
ur Björasson, jarðeðlisfræðing- 
ur hjá Orkuveitunni. Hann segir 
að bætt tækni og verkþekking í

framtíðinni geti aukið endurnýj- 
anlegt vinnslustig jarðvarma- 
uppsprettna þannig að núver- 
andi kynslóð sé óhætt að stunda 
ágenga vinnslu, en að komandi 
kynslóðir geti þó þurft að vera 
viðbúnar þvf að draga úr fram- 
leiðslu.

Fram kemur í máli viðmæl- 
enda Viðskiptablaðsins að ágeng 
vinnslustefna yrði nýjung sem 
ekki hafi verið þörf fyrir þegar 
jarðvarmavirkjanir voru eink- 
um hugsaðar sem hitaveitur eða 
sem viðbót við stórtækari orkuöfl- 
un vatnsaflsvirkjana. Þessi nýja 
vinnðlustefna í jarðvarmavirkj- 
unum haldist í hendur við orku- 
öflun fyrir stóriðju.
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Orkumál Bitru- og HverahlfðarvirKjunum er lýst sem „ágengum" í matsskýrslum sem Orkuveitan vann

Rjóminn fleyttur af auðlindinm

99

Aðferðir 
til jarðhita- 
nýtingar
t  Stð4ugvinnsla(fyrirutan 

syeWurvegM tínwbundim 
álaos ebts 09 ársswifhjr) 
í 200 ár. ftrti nunhafur 
kostur vegna þess að sjálfbcr 
vinwhifetajarðHtakerfiar 
ekkí þekkt fyrtrfram. Því þarf í 
raun elns konar reynstutftnabil 
i  upphafi þar tH Mn hefur verið

2. Vtonstoaukinfnokkriimskref- 
uri þartil s^átfbcr vkmskiQeta 
hefur verið metin og s*átfb*ru 
mðriunum náð.

3; Aoeog vinnsla (ejdd sjálfb*r) í 
nokkra áratuQi (um 30 ár) með 
alglðnin MéwveXv. nokkru 
iengri en vhmshitfmaMlin (um 
50 ár), þar sem jarðhítakerfið 
MBr að |afna slg að veruiegu 
(•yti fhléuoum.

4. AofengvMaf30-50 ár,sfð«n 
stððug eo mun rtúnú vbmsla 
iwstu «0-170 árto. Vinnsian 
aðkÉnuáQeiigatÉnablkiu 
yrðiþánwnminnien^áifbttr 
vhmslugeta swmðis vlð stððuga 
vhmshi(aðferð(Ð).

„HvernÍQ á að meta sjáif* 
beera vinnsiugetu jarðhitasvsða?u 
Hðf. Guðni Axelssen, Sveinbjðrn 
Bjömsson og Vaigarður Stefánsson

... jarðvarmi sem er okkur aðgengilegur til nýtingar í jarðskorpunni hefur 
safnast þar upp með hægri varmaleiðingu að innan eða borist þangað 
með kviku. Þessi forði er takmarkaður og svo getur farið að við nýtum 
hann hraðar en náttúran hefur undan að endurnýja. Þess vegna þarf að 
gæta jafnvægis í vinnslu og endurnýjun eða hvíla svæði ef vinnslan krefst 
hraðara varmanáms en náttúruleg endurnýjun stendur undir.

ÞOBSTEINN VILHJALMSSON 06 SVEJNBJORN BJORNSSON 

ER JARÐVARMiNN ENDALAUS ORKULINO?" VÍSIKDAVEFURINN 4.5.2005. HTTP̂ /VISINDAVEFUR.IS/?ID=4978. (SK08A619.11.2007)

Miðað við niðurstöður 
frummatsskýrsfna getur 
Orkuveitan ekki haidið 
áfram með fyrirætlanir um 
nýjar Hellisheiðarvirkjanir 
nema ágeng vinnslustefna 
verði tekin upp, eða nýjar 
upplýsinqar líti dagsins Ijós.

VIÐAR ÞORSTEINSSON 
vM«r<t>vb.is

F
æra má rök fyrir því að 
jarðvarmi sé endurnýj* 
anleg auðliad, á meðan 
hriográ8 vatns er ekki 
rofin, þar sem hití úr iðr- 

um jaröar virðist án f«tmatV«na 
Sá jarðvarmi sem wiannínnm er 
nýtilegur á yfirborði jarðar er hins 
vegar takmarkaður.

Jarðvarmavirkjanir. á íslandi 
byggðust hægt upp á tuttugustu 
öld vegna takmarkaðrar tœki og 
sökum þess að þær voru fyrst um 
sinn hitaveitur og síðar rafmagns- 
veitur sem voru hugsaðar fyrir 
□eysiu almenningg. SérfraBðingar 
virðast sammála um að þeer jarð- 
varmavirkjanir hafi ekki farið 
fram úr sjálfbœru vinnslustigi.

Séu jarðvarmaviriqanir hina 
vegar hugsaðar til raforkufram- 
leiðslu fyrir stómotendur skapast 
sú freisting að nýta auðiindina á 
„ágengan" hátt, svo fremi aem full 
vinnsla só tryggð meðan á sam- 
ings* eða afskriftartíma stendur.

Fyrirhugaðar vúkjanir Oiku- 
veitu Reykjavíkur á Hellisheiði 
eru fyrstu íslensku jarðvarma- 
virkjanimar þar sem vísvitandi 
„ágeng“ nýting virðist koma til 
greina. Slfk nýting tekur meira 
upp af vatns- og varmaforða bor- 
holanna, og krefst þess að þ « r séu 
hvíldar, jafnvel áratugum saman, 
til að þær nái sér aftur.

OrkuvtKunnl vandl é  hðndum
Fuiltrúar Orkuveitunnar vísa til 
þess að ekki sé hægt að nálgast 
upplýsingar um ástand háhita- 
svæðanna á Hengilssvæðinu nálg- 
ast nema með framkvæmdum. 
Miðað við núverandi upplýsing- 
ar liggur hins vegar fyrir að virkj- 
aniraar yrðu ágengar og er því 
Orkuveitunni vandi á höndum.

Guðni Axelsson er deildarstjóri 
eðlisfræðideildar hjá íslenskum 
orkurannsóknuin, og hefur ritað 
um sjálfbæra nýtingu jarðhita- 
kerfa.

Ágeng nýting felur að sögn 
Guðna í  sér að meira vatn er tek- 
ið upp úr borholum en flæðir inn 
í  þær af náttúrunar hendi, og að 
hvíla þurfi holumar að lokinni 
nokkurra áratuga nýtingu. Guðni 
segir óvissu reyndar ætíð ríkja um 
hvort tiltekið vinnslustíg verði 
ágengt eða sjálfbært. „Menn vita 
það ekki nákvæmiega fyrr en búið 
er að virkja, en svo virðist sem 
menn telji líkur á þessu núna,“ 
segir Guðni, en bætir við afi það 
kunni líka að fara svo að svæðin 
verði öflugri eftír borun.

Full v innsla t r y q ^  f 3 0 -6 0  ár
Eldri jarðhitavirkjanir á íslandi 
hafa flestar haldið sig undir hinu 
ágenga vinnslustigi, en tíma- 
bundna ágenga vinnslu má bæta 
upp með hléum þannig að hún telj-

ist sjálfbær til lengdar. Guðni segir 
að vinnðla jarðhita á Nesjavöllum 
hafi lengst af verið undir ágengu 
vinnslustigi. „Líkanareikningar 
á Nesjavöllum gefa til kynna að 
vinnslan sé meiri en svo að hún
geti h a Jd ið  á fram  óbreytt i  mörg
hundruð ár,M segir Guðni.

í  frummatsskýrsluni Orkuveit- 
unnar kemur fram að öruggur 
vinnslutími virkjananna er talinn 
um 60 ár, en viðmælendur Við- 
skiptablaðsins telja þessa tölu jafn- 
vel lægri, eða um 30 ár.

Hugtakið sjálfbæm i var ekki 
komið til sögunnar þegar eldri 
jarðhitavirkjanir voru fyrst teknar 
í notkun hér á landi. ,J>essi hug- 
tök voru reyndar ekki komin í  um- 
ræðuna þá, en þá voru tekin minni 
skref,“ segir Guðni.

„Ég held að menn hafi ekki 
endilega alltaf verið að horfa á 
sjálfbæmina, sem má mæla í 
hundruðum ára, heldur allt eins 
arðsemina sem miðast við 30 ára 
afskriftartíma,“ segir GuðnL

SkrefaieMin Öruoqust
Verði af áætlunum um Bitru- og 
Hverahlíðarvirkjanir í  núver-

andi mynd er það, að mati Guðna, 
f fyrsta sinn á Islandi sem lagt er 
meðvitað upp með ágenga vinnslu, 
en hann segir vinnslu af því tagi 
tilkomna vegna þarfa markaðar- 
ins fyrir frekar stór skref í  orku- 
vinnslu. Hann segir að vilji orku- 
fyrirtæki vera örugg um sjálfbæra 
nýtingu sé best að fara skrefaleið* 
ina (leið 2) sem lýst er í innramm- 
aða kassanum hér til hliðar.

Skrefaleiðin hefur að mati

Guðna að nokkru leyti verið höfð 
til leiðsagnar í  eldri jarðvarma- 
virkjunum, svo sem í  Kröfiu, sem 
Guðni segir standa mjög vel undir 
núverandi nýtingu.

Fylqiflskur stóriðjunnar
„Fyrst áttu stóru vatnsafisvirkj- 
anim ar að m sta  stórtækum viikj- 
unarframkvæmdum en jarð- 
varmavirkjanir áttu að mæta 
hægfara aukningu í almennri

notkun. Núna er það breytt þegar 
menn horfa llka til stóriðjunnar 
með jarðhitann."

í  grein sem Guðni skrifaði ásamt 
Sveinbimi Björnssyni og Valgarði 
Stefánasyni er ekki skotið loku 
fyTÍr að ágeng nýting geti talist 
sjálfbær, sé henni stýrt með hléum 
í vinnslu. Guðni segir þetta engu 
að síður skilgreiningaratriði og 
fullyrðir að ágengri nýtingu fylgi 
einnig meiri áhaetta. Guðni nefn-
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ir dæmi af Geyser-jarðhitavirkj- 
ununum í Kalifomíu, þar sem lagt 
var upp með gríðarstórar virkjanir 
sem náðu ekki þeirri orkuvinnslu 
sem til stóð.

Ekkert tyMlaqt «nn
Grímur Björasson, jarðeðlisftæð- 
ingur h já  Orkuveitu Reykjavíkur, 
hefur unnið skýrslur sem lagðar 
voru til grundvallar 1 firummats* 
skýrslunum. Hann telur óhætt að 
ástunda ágenga vinnslustefnu á 
svæðinu, og að hún geti samræmst 
markmiðum um sjálfbæra nýt- 
ingu. Hann bendir á að eftir því 
sem þekkingar- og tæknistig fari 
vaxandi megi hskka atig sjálf- 
bærrar vinnslu.

„Það er ekki ennþá neins staðar 
í heiminum búið að eyðileggja há- 
hitasvœði með of m ikilli virkjun/* 
segir Grímur. „Núna er það þann- 
ig að tíl þess að borgi sig að vírkja, 
eins og við gerum núna, þurfum 
við að vera ágengir, taka massann 
hraðar upp úr en hann kemur neð- 
an frá.“

Grímur útskýrir að faugtaka- 
notkun sln og Orkuveitunnar um 
ágenga vinnslu sé til komin vegna 
varúðarreglu. „Stefnan er ágeng 
á meðan við vitum ekki meira,” 
segir Grímur og ítrekar að val- 
ið hafí verið að lýsa verstu mögu- 
legu útkomu. nEf virkjanimar eru 
of ágengar þarf að slá af þeim, en 
það er mjög óLíklegt að það þurfi 
að stoppa þær. Helst á virkjunin að 
keyra í marga mannsaldra,“ segii 
Grímur, en segir þó ekki hægt að 
lofa því.

ÚIJós sidfratðl
Grímur segir það vera stefnuna 
að stunda sjálfbæra nýtingu, en 
að óvissu um ástand háhitakerf- 
anna sé oft ekki hægt að eyða fyrr 
en vinnsla er hafin. „Erum við að 
ákveða núna, vegna óljósrar sið- 
fræði, að það megi ekki byggja 
stórar virkjanir? Þá missum við 
af því að komast að því að það 
var bara allt í lagi,“ segir Grímur. 
„Jarðhitinn er auðlind sem maður 
rannsakar um leið og maður vinn- 
ur hana.“

Að sögn Gríms er erfitt að vita 
fyrirfram hvað gerist þegar jarð- 
hitavirkjanir eru boraðar, en hann 
segir Bitru- og Hverahlíðarvirkj- 
anir ekki ólíkar öðrum slíkum 
virkjunum f  heiminum. „Það er 
mjög algengt að menn séu að taka 
m illi 10 og 20 MW á  ferkílómetr- 
ann,“ segir Grímur.

Gctum tkld lofad nostu  kynsföð
Versta hugsanlega niðurstaðan 
miðað við núverandi upplýsingar 
er að sögn Gríms að hægja þurfi á 
virkjuninni eftir 30 ár þegar virkj- 
unin og stórnotandínn sem kaupir 
orkuna hafa náð að borga sig niður. 
„Við getum ekki sagt við kyslóðina 
sem tekur við eftir 30 ár að það sé 
hægt að haida áfram í önnur 30 ár 
á fullum afköstum," segir Grímur.

Grímur leggur áherslu ð að f 
jaxðhitavinnslu sé nauðsynlegt að 
komast að því hvemig jarðhitakerf- 
in eru með því að vinna þau. „Við 
eigum 30 háhítasvæðí á íslandi. 
Hvað er þá að því að tekið 
dálftið hressilega á einu þeirra, 
til að komast að þvf hvar mörkin 
liggja? Ef við komust aldrei að því, 
þá er haetta á að við notum svæð- 
in aldrei eins og hægt væri,“ segir 
Grímur.

Maattl f« ra  slg i  mllll svaða
Bergur Sigurðsson er fram- 
kvæmdastjóri Landverndar, en 
samtökin skiluðu inn athugasemd- 
um við frummatsskýrslur fram- 
kvæmdaaðila um Bitru- og Hvera- 
hlíðarvirkjanir. „Það má deila um

hversu vel þessar virkjanir falla 
að sjálfbærri þróun. Þessu er lýst 
af fræðimönnum sem ósjálfbærri 
vinnslu," aegir Bergur.

Samkvæmt skilningi Bergs á 
bugtakinu sjálfbæmi yrði erfltt að 
reka jarðvarmavirkjun algjörlega 
sjálfbært „Það þekkist að reka 
virkjanirnar á yfirdampi og hvíla 
þær síðar eða draga úr vinnslu. 
En þegar mann ætla að keyra upp 
svona mikla vinnslu þá væri gott 
að vita af einhverju sem tekur við 
e f þetta er þurrausið á nokkrum 
áiatugum," segir Bergur.

Bergur segir að hægt væri >að 
taka upp þá hugmyndafræði að 
virkja inni á einu af hverju þrem- 
ur háhitasvæðum sem fslendingar 
eru tilbúnir að nota í orkufram- 
leiðslu. „Svo þegar það verður 
kalt eða ekki lengur efnahagslega 
gefandi, þá mætti færa sig m illi 
svæða. Méð þvf að leggja tiltekin 
svæði undir á visst longum tíma 
mætti láta vinnsluna nllla kyn* 
ðlóð fram af kynalóð."

Orkan tll spiltls án hitawftu
Bergur segir sumar jarðvarma- 
viikjanir á íslandi virðast vera vel 
undir ágengum nýtingarmörkum, 
svo sem í  Svartsengi. „Landvemd 
gerði hins vegar athugasemdir við 
þetta atriði í sambandi við álver í 
Helguvík þegar orkuöfhinarkost- 
ir voru til skoðunar í Krýsuvík og 
vfðar. Við bentum á að þeir myndu 
þurrausast á líftíma álversins"

.Ágeng vinnsla: 
Jarðhitavinnsla sem 
gengur hraðar á 
massa- og varmaforða 
jarðhitakerfis 
ennáttúruleg 
endurnýjun og aukið 
aðstreymi gefa."

FRUMMATSSKYRSU ORKUVEITUNNAR 
UM HVERAHLÍÐARVIRKJUN 
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Vlrkjanlr yrðu minnkaðar
„Núna eru menn eru að keppast 
við að framleiða mikið, og það er 
verið að fleyta rjómann af auð- 
lindinni. £g myndi segja að beaði 
Svartsengi og Nesjavallavirkjanir 
séu á flestan hátt með betri mann- 
virkjum oikulega séð. Það er verið 
að nýta auðlindina vel og til þarfra 
hluta,“ segir Bergur.

Eiríkur Hjálmarsson, upplýs- 
ingafulltrúi Orkuveitunnar, út- 
skýrir að Orkuveitan hafl viljað 
bora meira vegoa Bitruvirkjunar 
í rannaóknaskyni, en það hafi 
verið mat Skipulagsstofuunar að 
fara þyrfti í umhverfismat vegna 
allrar framkvæmdarinnar. „Þess 
vegna er ekki eins mikið vitað og 
oft áður, en varkárniregla vísinda- 
mannanna býður þeim að skil- 
greina þetta sem ágengt," segir Ei- 
ríkur.

Upptýsinqar q«ta brsyst
Eirfloir útskýrir að tæknifram£arir 
og aukin þekking geri það að veik- 
um að nýtingin geti verið ágeng 
með eínni tækni, en ekki annarri. 
Þannig geti forsendur frummats- 
skýrslunnar breyst, en Eiríkur úti- 
lokar ekki að Bitmviricjun kunni 
að verða minni en þau 135MW 
sem eru efri mörkin sem skýrslan 
miðaðist við. Eiríkur játti því afl 
Orkuveitan myndi minnka virkj- 
animar á Hellisheiði, væri það 
nauðsynlegt til að tryggja sjálf- 
bæmi þeirra.

komi að hsetta við virkjanimar, 
á grundvelli þeirrar niðurstöðu 
frummatsskýrslunnar að þær yrðu 
ágengar, og í  ljósi stefnu Orkuveit- 
unnar um sjálfbæra þróun, segir 
Eiríkur. „Frummatsskýrslan seg- 
ir að virkjunin yrði ágeng, miðað 
við þessar upplýsingar og stærstu 
áform. En það eru ekki bara áform 
um virkjun sem geta breyst, upp- 
lýsingarnar geta llka breyst“ 

Eiríkur bendir á að rannsókn- 
ir geti bent til þess að varmaforði 
svsBðisins sé  jafnvel meiri en getíÖ 
er í  skýrslunum, og leggur áherslu 
á að frekari rannsóknir verði gerð- 
ar ef framkvæmdin verði sam- 
þykkt. Aðspurður um hvort til 
greina komi að nýta svæðið á  
ágengan hátt ef það borgar sig til 
glcammg tíma, segir Eiríkur það 

ha£a verið stefnu Orlcuveit- 
unnar. „Ég hef ftkk* heyrt neitt um 
slíkar ástlanir,M segir Eiríkur.

Titqanouiinn t r  að fram- 
Itlða rtfm tqn
Eiríkur segir það rétt að áform- 
aðar Heliisheiðarvirkjanir yrðu 
fyrstu jarðvarmavirkjanir Orfcu- 
veitunnar þar sem aðeins er fram- 
leitt rafmagn, að undanskilinni 
einni vél á Nesjavöllum. „Tilgang- 
ur fyrirtækisins er að framleíða 
rafmagn. Þetta eru fyrstu viricj- 
nnirnar þar sem ekki er útlit fyrir 
að þörf sé á heitavatnsframleiðslu 
sérstaklega.“

Eirfkur tekur ekki undir þá

Míkið strax og ekkert 
seinna - eða alltaf meðal?

»  „Sjálfbæmi við framleidslu úr jarð- 
hitauppsprettu fer eftir upphaflegu 
hita* og vökvainnihaldi sem 09 end- 
umýjunarhraða þess. Auk þess velta 
viðbrögð uppsprettunnar að mikiu 
ieyti á hraða tiita* og vðkvaupptðk- 
unnar. Með upfábkuhrate 
verður orkumagnið að sama skapi 
mikið í byrjun (og þar með hinn fiag- 
ræni ávinningur). en orkumagnið 
mun minnka venjiega með tímanum 
oq getw getur koltvarpað við- 
skiptaiega. fýsilegu verkefnL"

»  „Minni framleiðsluhraði getur tryggt 
langiffi framleiðslunnar, )>að er 
viðhakla má tiltðlulega stððugu 
framleiðslumagni.Enn fremur getur 
sjálfbsr framleiðsluhraði gefið af 
sér sambsrilega heiiðarorku og þá 
s m  ððlast má með miklum upp- 
tökuhraða."

Tekið úr gmn Latfísias Rybxii, .Geothermai 
SustabMY‘ (bk.5),séfíibbti5t(GHC 
ðuíletín (xptember2007. ígreininnier 
vltnaðtilmnsóknaGuðnaAxelssonar.

segir Bergur, en það rímar við þá 
nýtingarstefnu sem Guðni Axels- 
son telur orkuöflun vegna stóriðju 
kalla á.

Bergur hefur einnig áhyggjur af 
því að með jarðvarmavirkjunum 
sem eingöngu eru nýttar til raf- 
orkuframleiðslu fari mikill hluti 
orkunnar til spillis, ólíkt því sem 
áður var þegar hitaveitur voru 
grundvöllur jarðvarmavirkjana. 
JRannsóknir hafa sýnt að ef þú ert 
bara að framleiða raforku úr jarð- 
varma, þá tapast jafnvel 88% af 
orkunni,H segir Beigur.

Vísindaframfarir geta að sögn 
Eirfks breytt því hvort nýting er 
sjálfbær eða ágeng, eklri síður 
en áform um stærð og tækni sem 
notuð er. ,J>að er margt sem getur 
breyst í  miUitíðinni,“ segir Eirík- 
ur, en vill ekki viðurkenna að upp- 
lýsingar um væntanlega, ágenga 
vinnslu setji strik í  reikninginn 
um virkjunaráform. „Frummats- 
skýrslan endurspeglar þekking- 
arstigið sem við erum á, og þær 
upplýsingar sem við höfum um 
svæðið."

Aðspurður um hvort til greina

isins. Hann segir viriqunina í 
Svartsengi hafa náð að 10-20 falda 
framleiðslu sína frá opnun henn- 
ar árið 1976, með hægfara skrefum 
þar sem aldrei hafi verið farið yfir 
ágeng vinnslumörk.

Mlkið ilaq tð byrjt stórt
„Reykjanes er ekki eins staðfast í 
ðjálfbæmi. Það á eftir að koma í 
ljós, því við höfum ekki unnið þar 
jafh lengi, en ekkert bendir til ann- 
ars en að jarðhitageymirinn þar sé 
í  jafnvægi,“ segir Friðrik. „Ef við 
fyndum afl vifl værum afl ganga 
á, myndum vifl bora nýja holu þar 
sem vifl gstum  tekifl upp án þess 
að hafa áhrif á svæðið," segir Frið- 
rik aðspurður um stefnu fyrirtæk- 
isins gagnvart ágengri vinnslu.

„Okkar reynsla er sú að því leng- 
ur sem þú viimur úr svæðinu, því 
þýðara verður það. Það getur jafn- 
veí hitnað þegar tekið er upp úr 
því “ segir Friðrik.“Það er mikið 
álag fyrir kerfið að byrja mjög stórt 
í  virkjunum, því þá breytist þrýst- 
ingurinn hratt. Það er betra afl fara 
út i  stórar viikjanir i þrepum," seg- 
ir Friðrik.

Bjam i Pálsðon, verkefnisstjóri 
hjá Landsvirkjun, segir jarð- 
varmavirkjaiiir Landsvirkjunar 
vera sjálfbœrar. »Það er búið að 
reka Bjamarflagsvirkjun síðan 
1063 og Kröflu frá 1977. Það er eng- 
in áþreifanleg breyting á þrýstingi 
f jarðhitakerfinu á þessum tíma, 
sem segir oldcur að við erum ekki 
að það mikið úr kerfunum 
að við séum að hafa nein veruleg 
áhrif til langs tíma, og ekki til
slcamms heldur.“

VlrkJtnir byqqðtr f áfönqum
„Við höfum þurft að sýna fram á 
það í  umhverfismatsskýrslum að 
við getum unnið úr okkar svæð- 
um í  langan tíma," segir Bjam i 
aðspurður tim stefnu Landsvirkj- 
unar í málefnum sjálfbsrni þegar 
jarðhitaviricjanir ern annars vegar. 
„Sjálfbærni þýðir eklci endilega að 
h eg t sé að viðhalda virkjun til ei- 
lífðamóns, en að minnsta kosti til 
langs tfma og þótt það megi búast 
við því afl þrýstingur falli eitthvað 
í  fyrstu," segir Bjami.

Það vinnslumynstur sem Bjam i 
lýsir ( jarðhitavirkjunum Lands- 
virkjunar virðist rfma við þrepa- 
niitgiinina (aðferð 2) sem lýst er í 
grein Guðna Axelasonar og starfs- 
bræðra hans. „Við höfum horft 
til þess að byggja upp virkjanir 
i  áföngum," segir Bjam i. „Þá er 
byrjað með eina vél og sfðan mæl- 
um við hvort svæðið dalar, áður en 
við tökum ákvörðun um það hvort 
við förum í  næstu."

Bjam i segir vandrsði hafa fylgt 
því afl skilgreina hugtakifl sjálf- 
bœmi þegar jarðvarmavirkjun er 
ann ars vegar, en  að K rð flu viik ju n  
hafi sýnt fram á að jarðhitinn sé 
endumýjanlegur orkugjafi. Bjam i 
telur það ekki vera vandlcvæðum 
bundið að byggja jarðvarmavirkj- 
anir þannig að þær séu sjálfbsrar.

Hlnqtð tll lanqt und- 
Ir sjálfbairnimih’kum

gagnrýni að með jarðvarmavirkj- 
iinum sem einungis framleiða raf- 
magn fari varmi til spillis, líkt og 
er 8jónarmið Bergs Sigurðssonar 
hjá Landvemd. „Við emm að leita 
leiða til að nýta varmann betur, en 
sem stendur er ekki hægt að gera 
áætlanir um slfkt,M segir Eiríkur 
aðspurður um varmanýtingu fyr- 
irhugaðra Hellisheiðarvirkjana.

Friðrik Friðriksson, fram- 
kvæmdastjóri sölu- og fram- 
leiðslusviðs Hitaveitu Suðumesja 
segir sjálfbæmi vera markmiðið í 
rekstri jarðhitaviikjana fyrirtæk-

varmavirkjanir á íslandi hafi al- 
mennt verið byggðar upp hægt og í 
þrepum, þannig að þær hafi aldrei 
farið yfir mörk ágengrar vinnslu. 
Hann segir virkjanir á íslandi jafn- 
vel hafa verið langt undir þeim 
jafnvægismörkum.

Aðspurður um þá aðferðafræði 
að beita ágœgri vinnslu og bæta 
hana upp með hléum segir Bjam i 
hana ekki vera stefirn Landsvirkj- 
unar á þeim svsðum  aem nú er 
verið að rannsaka á Norðaxist- 
urlandi. „Okkar stefna er að hafa 
sjálfbæra vinnsluM segir Bjami.
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